

สรุปรายงานการประชุมทวนสอบ ปีการศึกษา 2559

5.2.4.1 ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2559 จากการจัดวิพากษ์มคอ.5และมคอ.6 จำนวน 22 รายวิชาพบว่าในรายวิชากายวิภาคศาสตร์ มีนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 จำนวน 1 คนไม่ผ่านเกณฑ์ กรรมการฝ่ายการจัดการศึกษามีการวางแผนการเรียนและจัดประชุมเพื่อพิจารณาแผนการเรียนที่เหมาะสมกับ นักศึกษามีการทวนสอบตามผลการเรียนรู้ ในรายวิชาต่าง ๆ มีการปรับการเขียนในหัวข้อพัฒนาหรือการ ปรับปรุงการเรียนการสอนให้โยงกับมคอ.5และมคอ.6ปีที่ผ่านมา ซึ่งอาจจะประเมินจากนักศึกษาหรือผู้ร่วม สอนในรายวิชา

5.2.4.2 ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2559 จากการจัดวิพากษ์มคอ.5และมคอ.6 จำนวน 17 รายวิชา พบว่าในรายวิชาปฏิบัติบริหารทางการพยาบาลนักศึกษาได้เกรด A ทุกคน ผู้ทรงคุณวุฒิแนะนำให้ ผู้รับผิดชอบรายวิชาเติมข้อมูลลงไปในส่วนของมคอ.6 ให้ชัดเจนมากขึ้นเกี่ยวกับนักศึกษาได้ผ่านทักษะทางการ พยาบาลหมดทุกคนซึ่งเป็นสมรรถนะของการเป็นพยาบาล ในรายวิชาปฏิบัติมารดา ทารก 2 ผู้ทรงคุณวุฒิ แนะนำเกี่ยวกับการประเมินผล ต้องเขียนการประเมินผลที่สามารถวัดได้ในผลการเรียนการรู้โดยเฉพาะทักษะ วิชาชีพทางการพยาบาล ในวิชาการพยาบาลชุมชน มีการเรียนการสอนแบบ active leaning ทั้งรายวิชา นักศึกษามีการประเมินว่า มีภาระงานงานที่หนักต้องเรียนสลับกับฝึกงานในรายวิชาอื่น ผู้รับผิดชอบรายวิชา ต้องเขียนข้อเสนอแนะให้ในมคอ.5 เพื่อมีการปรับปรุงวิชาในปีต่อไป ในรายวิชาการพยาบาลจิตเวช มีนักศึกษา ได้เกรด D จำนวน 5 คน ผู้ทรงคุณวุฒิแนะนำให้ทวนสอบในวิชาว่าข้อสอบที่ได้ค่า KR ต่ำ อาจจะเป็นข้อสอบที่ ยาก ให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบต้องมีการทดสอบความรู้นักศึกษาโดยการสอบถามปากเปล่า หรือเป็นข้อเขียนก็ได้ แต่ใช้เกรดเต็มแต่ให้นักศึกษามีการพัฒนา

5.2.4.3 ภาคการศึกษาที่ 3 ปีการศึกษา 2559 จากการจัดวิพากษ์มคอ.5 และมคอ.6 จำนวน 14 รายวิชา พบว่าในรายวิชาปฏิบัติการพยาบาลฉุกเฉินและสาธารณสุขนักศึกษาและแหล่งฝึกประเมินมาค่อนข้าง ดี นักศึกษาได้รับประสบการณ์จริง มีจำนวนผู้ป่วยเหมาะสมกับจำนวนนักศึกษา ในรายวิชาปฏิบัติจิตเวช นักศึกษาได้ประสบการณ์ครบ ในรายวิชากระบวนการพยาบาล มีการเรียนแบบ active leaning นักศึกษา ส่วนใหญ่จะได้เกรด B เป็นส่วนใหญ่ รายวิชาเภสัชวิทยา นักศึกษาไม่มีผลการเรียนเกรด A ช่วงคะแนนที่มาก จะอยู่ในช่วงคะแนน C+ นักศึกษาประเมินว่าเป็นวิชาที่ยากมาก อาจารย์เป็นอาจารย์เภสัชโดยตรงไม่เข้าใจใน ศัพท์ภาษาอังกฤษที่เป็นเฉพาะ ผู้ทรงคุณวุฒิแนะนำว่า ให้ทวนสอบทุกครั้งหลังเรียน มีเอกสารที่นักศึกษา เข้าถึงเพื่อให้ให้นักศึกษาได้เรียนรู้ด้วยตนเอง มีการสอบย่อยมากขึ้น